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PWYLLGOR CYSWLLT CYMUNEDOL 
 
Cofnodion cyfarfod o bell a gynhaliwyd ar 7 Ebrill, 2025. 
  
 
Mae-r Agenda ar gael yma.  
 
Mae recordiad y cyfarfod ar gael yma.  
 
Yn Bresennol: Y Cynghorydd R.M. Birch (Cadeirydd); Cynghorydd M.R. Wilson (Is-
Gadeirydd); Cynghorwyr A. Asbrey, S. Campbell, W. Gilligan, S.J. Haines, 
S.M. Hanks, N.P. Hodges, H.M. Payne, S.D. Perkes a R.R. Thomas 
 
Yn cynrychioli Cynghorau Tref a Chymuned: Cynghorwyr S. Hodges (Cyngor Tref y 
Barri), M. Wilson (Cyngor Tref y Bont-faen a Llanfleiddan) (Eilydd), G. Thomas 
(Cyngor Tref Llanilltud Fawr), C. Hadley (Cyngor Cymuned Tregolwyn), J. Radcliffe 
(Cyngor Cymuned Ewenni), S. Jefferies (Cyngor Cymuned Llandochau), J. Shaw 
(Cyngor Cymuned Llandŵ), J. Sykes (Cyngor Cymuned Llangan), M. Narusberg 
(Cyngor Cymuned Llanmaes), P. Summers (Cyngor Cymuned Penllyn) (Eilydd), 
A. Phillips (Cyngor Cymuned Llanbedr-y-fro), A. Parry (Cyngor Cymuned 
Llansanffraid), T. Partridge (Cyngor Cymuned Llanddunwyd), I. Perry (Cyngor 
Cymuned Sain Niclas a Thresimwn) a C. Hawkins (Cyngor Cymuned Y Wig). 
 
Hefyd yn bresennol: Cynghorwyr W.A. Hennessy a G. John (Aelod Cabinet dros 
Hamdden, Chwaraeon a Lles). 
 
 

CYHOEDDIAD – 
 
Cyn cychwyn busnes y Pwyllgor, darllenodd y Cadeirydd y datganiad a ganlyn: “A 
gaf i atgoffa pawb sy'n bresennol y bydd y cyfarfod yn cael ei ffrydio'n fyw yn ogystal 
â'i recordio trwy'r rhyngrwyd ac mae'r recordiad hwn wedi'i archifo i'w weld yn y 
dyfodol." 
 
 
 YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB –   
 
Derbyniwyd y rhain oddi wrth y Cynghorwyr M. Cuddy (Cyngor Tref Penarth), Cyngor 
Cymuned Llancarfan, S.M. Toker (Cyngor Cymuned Sain Tathan), A. Cory (Cyngor 
Cymuned Sain Siorys a Llansanffraid ar Elai), N. Parry (Cyngor Cymuned Sili a 
Larnog) ac N. Bosworth (Cyngor Cymuned Llanddunwyd). 
 
 
 COFNODION – 
 
CYTUNWYD – Y dylid cymeradwyo cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 30 Ionawr, 
2025 fel cofnod cywir. 
 
 
 

https://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/our_council/Council-Structure/minutes,_agendas_and_reports/agendas/Community-Liaison/2025/25-04-07.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=x7VqtkEWcBc&list=PLzt4i14pgqIGO6KJlEJ8k8uGcXnslsK8h&index=19
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 DATGANIADAU BUDDIANT –  
 
Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau buddiant. 
 
 
 GWASANAETH HEDDLU DE CYMRU – DIWEDDARIAD LLAFAR –  
 
Rhoddodd yr Arolygydd Childs wybod i'r Pwyllgor am y mentrau cymunedol a'r 
materion plismona canlynol ar gyfer ardal Bro Morgannwg ers y diweddariad 
diwethaf a roddwyd i'r Pwyllgor ym mis Ionawr 2025 fel a ganlyn: 
 

• Yn ystod mis Mawrth, roedd Gwasanaeth yr Heddlu wedi bod yn cynnal 
ymgyrch drôn mewn ymateb i achosion o ymddygiad gwrthgymdeithasol trwy 
ddefnyddio beiciau modur Sur-Ron yn wardiau'r Barri a'r Rhws.  Roedd yr 
ymgyrch wedi bod yn llwyddiannus gyda llawer iawn o wybodaeth yn cael ei 
datblygu a defnyddwyr y beiciau modur yn cael eu nodi, gydag un cerbyd yn 
cael ei atafaelu. 

• Roedd y Tîm Plismona Bro (TPB) wedi ymgymryd ag ymgyrchoedd dillad 
plaen mewn perthynas â throseddau ceir o ganlyniad i gynnydd mewn 
lladradau cerbydau modur a welwyd trwy gydol mis Chwefror a Mawrth.  O 
ganlyniad, roedd nifer o bobl wedi cael eu harestio a'u cadw yn y ddalfa, fodd 
bynnag, roedd ymdrechion yn dal i fynd rhagddo i leihau ffigyrau troseddau 
ceir. 

• Cynhaliwyd ymgyrch warant cyffuriau llwyddiannus yn ardal y Barri lle 
adferwyd symiau sylweddol o arian parod, cocên a chanabis o gyfeiriad gydag 
amcangyfrif gwerth stryd o dros £100,000k.  Cafodd troseddwyr eu harestio ar 
y diwrnod yn ogystal â pherson allweddol arall yn yr ymgyrch anghyfreithlon a 
gafodd ei arestio ar ôl dychwelyd i'r DU o'r Aifft gyda dedfryd o garchar cryf i 
ddilyn. 

• Byddai'r Ymgyrch Elstree flynyddol yn cael ei gynnal yn ystod misoedd yr haf 
mewn partneriaeth â Chyngor Bro Morgannwg a gwasanaethau brys eraill a 
fyddai'n darparu swyddogion ychwanegol i blismona'r arfordir trwy gydol 
cyfnod yr haf a'r tywydd da disgwyliedig. 

• Roedd damwain traffig ffyrdd wedi digwydd ar yr A48 gyferbyn â'r Aubry Arms 
a arweiniodd at nifer o farwolaethau o ganlyniad i wrthdrawiad rhwng Ford 
Puma a lorri.  Roedd yr ymchwiliad yn cael ei gynnal gan y Tîm Damweiniau a 
Gwrthdrawiadau Difrifol ac roedd y Gwasanaeth yn apelio ar y cyhoedd am 
ragor o wybodaeth. 

 
Yn dilyn diweddariad yr Arolygydd, cododd y Pwyllgor y sylwadau a/neu gwestiynau 
canlynol fel a ganlyn: 
 

Sylwadau/ Cwestiwn Ymateb yr arolygydd 

Y Cynghorydd Hadley 
Cyngor Cymuned Tregolwyn 
 
Nid oedd SCCH yn gallu ymuno â 
chyfarfod Cyngor Cymuned oherwydd 
diffyg cerbyd gwasanaeth ar gael. 
 

Roedd fflyd o gerbydau gwasanaeth ar 
gael i SCCH fodd bynnag, roedd y rhain 
yn amodol ar argaeledd. Roedd nifer y 
SCCH ar draws Bro Morgannwg wedi 
gostwng o ganlyniad i arian gan 
Lywodraeth Cymru yn cael ei dynnu'n ôl 
ond byddai'r gwasanaeth yn parhau i 
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Roedd cynrychiolaeth wedi bod yn brin 
yn y cyfarfodydd diwethaf o'r Cyngor 
Cymuned, ond gwerthfawrogir 
presenoldeb i drafod materion o fewn y 
pentref gyda'r cyfarfod nesaf yn cael ei 
gynnal am 7pm ar 28 Ebrill. 

ddosbarthu'r adnoddau sydd ar gael 
mor effeithiol â phosibl. Byddai 
ymholiadau'n cael eu gwneud yn dilyn y 
cyfarfod i sicrhau cynrychiolaeth mewn 
cyfarfodydd y Cyngor Cymuned yn y 
dyfodol; yn arbennig y cyfarfod sydd ar 
ddod ar 28 Ebrill. 
 

Y Cynghorydd Campbell 
Cyngor Bro Morgannwg, Ward y Rhws 
 
Diolch i Swyddogion yr Heddlu a 
fynychodd gyfarfod dan arweiniad y 
gymuned yn y Rhws yn ddiweddar. 
Roedd trigolion yn ddiolchgar am y cyfle 
i adrodd eu pryderon. 
 
Pryder parhaus oedd gweithgarwch 
pysgota ar Drwyn y Rhws.  Rhannwyd 
adroddiadau rheolaidd ar y mater hefyd 
gyda'r Aelod Cabinet perthnasol a'r Tîm 
Gorfodi ar gyfer Cyngor Bro 
Morgannwg. Fodd bynnag, roedd y 
ffaith bod Swyddog yr Heddlu wedi 
dweud mewn cyfarfodydd cyhoeddus 
mai dim ond dau swyddog oedd ar gael 
i gwmpasu 240 milltir sgwâr yn bryderus 
gyda misoedd yr haf sydd i ddod. Pa 
sicrwydd y gellid ei roi i drigolion lleol y 
byddai gorfodi'r is-ddeddfau yn cael ei 
wneud gan y Gwasanaeth Heddlu? 
 

Trafodwyd Trwyn y Rhws yn rheolaidd 
fel rhan o Ymgyrch Elstree, nid yn unig 
mewn perthynas â physgota ond hefyd 
y peryglon a gyflwynwyd gan unigolion 
yn codi i'r dŵr yn yr ardal. 
 
Yn ogystal â Swyddogion Gorfodi 
Cyngor Bro Morgannwg, roedd gan yr 
heddlu hefyd y gallu i ddefnyddio 
camerâu teledu cylch cyfyng i ganfod 
troseddwyr a cherbydau dan sylw. 
Byddai Swyddogion yr Heddlu yn 
cysylltu ag unrhyw unigolion a welwyd i 
bysgota i gynnig arweiniad ar yr is-
ddeddfau a byddai troseddwyr parhaus, 
ailadroddus, yn destun camau gorfodi. 
Gallai unrhyw droseddwyr parhaus gael 
eu hadrodd i'r Heddlu trwy'r llinell 
gyswllt 101. 

Y Cynghorydd Payne  
Cyngor Bro Morgannwg, Ward Cadog, y 
Barri 
 
Roedd ychydig o ymholiadau wedi cael 
eu derbyn gan berchnogion siopau 
cornel ym mhen dwyreiniol y Barri 
ynglŷn â lladradau. Er gwaethaf yr 
achosion yn cael eu hadrodd, a 
thystiolaeth fideo ar gael, roedd 
perchnogion siopau yn derbyn adborth 
nad oedd yr Heddlu yn mynd i wneud 
unrhyw beth am y lladradau.  Beth oedd 
y polisi presennol ar adrodd? 
 

Yng nghyd-destun yr ystod o faterion yr 
oedd angen i'r Heddlu ddelio â nhw, 
roedd troseddau dwyn o siopau ar ben 
isaf y raddfa flaenoriaeth fodd bynnag, 
roedd codi siopau yn drosedd y mae'r 
Gwasanaeth yn cymryd o ddifrif iawn ac 
roedd ganddo ddyletswydd i ymateb iddi 
ar ôl cael ei adrodd.  
 
Os oedd ffilmiau teledu cylch cyfyng ar 
gael a/neu hunaniaeth y troseddwr yn 
hysbys, yna roedd yn bwysig nodi fel y 
cyfryw ar adeg yr adroddiad. 
 
Anogwyd aelodau'r Pwyllgor i e-bostio 
unrhyw bryderon trosedd yn 
uniongyrchol i'r Arolygydd. 
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Y Cynghorydd Phillips 
Cyngor Cymuned Dinas Powys 
 
Diolch i'r tri Swyddog Heddlu a 
fynychodd y cyfarfod trigolion diweddar 
a oedd yn gadarnhaol iawn wrth ymateb 
i achosion o ymddygiad 
gwrthgymdeithasol yn yr ardal. 
 
A allai'r Arolygydd ymuno â chyfarfod 
Cyngor Cymuned yn y dyfodol neu 
drefnu cyfarfod ar wahân i gwrdd â'r 
Cynghorwyr Asbrey, Evans a minnau? 
 
A oedd unrhyw ddiweddariadau pellach 
ar gael mewn perthynas â'r lladrad 
diweddar a ddigwyddodd yn siop y 
pentref yn Ninas Powys a oedd yn 
ymwneud â cherbyd tacsi wedi'i ddwyn? 
 
Roedd nifer o Gynghorwyr Cymuned yn 
derbyn negeseuon pryder drwy e-bost 
yn rheolaidd gan drigolion mewn 
perthynas â throseddwyr hysbys sy'n 
reidio ar feiciau modur pŵer uchel o 
amgylch ystâd Caerllion yn Ninas 
Powys lle roedd nifer o deulu ifanc yn 
byw. Roedd yr hysbysydd wedi cysylltu 
â'r Heddlu ar sawl achlysur ond heb 
gynnydd. A fyddai patrolau ychwanegol 
yn yr ardal yn ystod y nos yn bosibl os 
gwelwch yn dda? 
 

Byddai, roedd yr Arolygydd yn hapus i 
drefnu cyfarfod yn amodol ar argaeledd 
a chadarnhad yn cael ei dderbyn ar 
gyfer cyfarfodydd Cyngor Cymuned yn y 
dyfodol. 
 
Dywedodd yr Arolygydd nad oeddent yn 
ymwybodol o'r achos lladrad dan sylw 
ar hyn o bryd ond y byddent yn gwneud 
ymholiadau gyda chydweithwyr 
perthnasol ar ôl y cyfarfod ac adborth yn 
uniongyrchol i'r Cynghorydd Phillips. 
 
Roedd manylion y bobl ifanc sy'n 
gysylltiedig â'r beiciau modur Sur-Ron 
wedi'u nodi a byddent yn cysylltu â nhw 
i wneud ymholiadau pellach ac o bosibl 
atafaelu'r cerbydau dan sylw.  Gellid 
rhoi diweddariad pellach i'r Cynghorydd 
Phillips yn syth ar ôl y cyfarfod. 

Y Cynghorydd Wilson (Is-gadeirydd) 
Cyngor Bro Morgannwg, Aelod Cabinet 
a Ward Stanwell, Penarth. 
 
Fel Aelod o'r Cabinet, nododd y 
Cynghorydd Wilson ei bryder cyffredin 
am y ddamwain drasig mewn 
gwrthdrawiad ffordd ar yr A48 a 
dywedodd fod Tîm Priffyrdd Bro 
Morgannwg yn gweithio'n dda iawn 
gyda Heddlu De Cymru ar y mater ac yn 
cymryd y mater o ddifrif iawn. A fyddai'r 
Arolygydd yn fodlon parhau â sgwrs ar 
yr un peth gyda'r Cynghorydd Wilson? 
 
A oedd unrhyw wybodaeth ar gael 
mewn perthynas â'r defnydd o e-feiciau 

Byddai, byddai'r Arolygydd yn hapus i 
barhau â'r trafodaethau gyda'r 
Cynghorydd Wilson ynglŷn â 
digwyddiad yr A48 yn dilyn cyfarfod 
Cyngor Tref Penarth lle roedd disgwyl 
iddynt gwrdd yn bersonol yn y dyfodol 
agos. 
 
Cydnabuwyd bod e-feiciau yn bryder 
cynyddol o fewn cymunedau. Roedd yn 
anodd adnabod troseddwyr ac yn 
enwedig pan fyddai troseddwyr yn 
gwisgo dillad i guddio eu hunaniaeth a 
oedd yn aml yn digwydd. Apeliodd 
Heddlu De Cymru ar y gymuned i helpu 
i adnabod troseddwyr a rhannu 
gwybodaeth i nodi ble roedd y beiciau 
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ym Mharc Fictoria yn y Barri fel y'i daeth 
i sylw ei hun a'r Cynghorydd Drake os 
gwelwch yn dda? Roedd e-feiciau yn 
dod yn broblem mewn rhai ardaloedd ar 
draws Bro Morgannwg a gallent 
gyrraedd cyflymder uchel gydag ychydig 
iawn o sŵn. 
 
A fyddai'n bosibl diweddaru gwefan 
Heddlu De Cymru i sicrhau bod gan bob 
Cyngor Tref a Chymuned fynediad at y 
manylion cyswllt perthnasol ar gyfer 
SCCH a'r Heddlu lleol os gwelwch yn 
dda? 
 

yn cael eu cadw.  Byddai unrhyw 
wybodaeth a rennir yn cael ei weithredu 
yn unol â hynny. 
 
Byddai, byddai'r Arolygydd yn sicrhau 
bod y rhifau personol ar gyfer SCCH yn 
cael eu diweddaru'n llawn ar wefan 
Heddlu De Cymru. 

Y Cynghorydd Sykes 
Cyngor Cymuned Llangan 
 
Roedd Cyngor Cymuned Llangan yn 
rhannu'r un SCCH â Chyngor Cymuned 
Tregolwyn ac roedd hefyd yn cael 
trafferth presenoldeb swyddogion, yn 
bersonol neu'n rhithwir, yng 
nghyfarfodydd y Cyngor Cymuned yn 
ogystal â derbyn adroddiadau 
ysgrifenedig. 
 

Byddai ymholiadau'n cael eu gwneud yn 
dilyn y cyfarfod i sicrhau cynrychiolaeth 
ac adroddiadau mewn cyfarfodydd y 
Cyngor Cymuned yn y dyfodol. 

Y Cynghorydd Asbrey 
Cyngor Bro Morgannwg, Ward Dinas 
Powys 
 
Diolch i Swyddogion yr Heddlu a 
ddilynodd yn garedig ar achosion o 
fandaliaeth mewn ardal chwarae leol a 
arweiniodd at ganlyniad boddhaol.  
 

Diolchodd yr Arolygydd i'r Cynghorydd 
Asbrey am eu diolch. 

Y Cynghorydd Jefferies 
Cyngor Cymuned Llandochau 
 
Roedd Cyngor Cymuned Llandochau 
hefyd yn cael trafferth gyda 
phresenoldeb swyddogion yng 
nghyfarfodydd y Cyngor Cymuned, fodd 
bynnag, derbyniwyd ystadegau 
troseddu. Byddai presenoldeb 
swyddogion yn cael ei werthfawrogi i 
ymhelaethu ar y ffigurau a dderbyniwyd 
a chaniatáu i Gynghorwyr Cymuned 
gynnig cyngor cywir a/neu weithredu 
lliniariadau yn y dyfodol yn ôl yr angen. 

Byddai ymholiadau'n cael eu = gwneud 
yn dilyn y cyfarfod i sicrhau 
cynrychiolaeth ac adroddiadau parhaus 
yng nghyfarfodydd y Cyngor Cymuned 
yn y dyfodol.  
 
Roedd darparu ffigurau troseddu i 
Gynghorau Cymuned yn bwysig, fodd 
bynnag, byddai angen teilwra lefel y 
wybodaeth i'r troseddau dan sylw er 
mwyn peidio â pheryglu unrhyw 
ymchwiliadau parhaus. 
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Gwerthfawrogwyd bod cyllid wedi'i dorri 
ac felly roedd argaeledd SCCH wedi'i 
ymestyn fodd bynnag, byddai cael 
amserlen reolaidd ar gyfer presenoldeb 
yn bersonol gyda gwybodaeth fanylach 
o fewn yr ystadegau troseddau a rennir 
yn ddefnyddiol. 
 

Y Cynghorydd Perry 
Cyngor Cymuned Sain Nicolas gyda 
Thresimwn  
 
Diolch i SCCH Steve Davis a'r Swyddog 
Lleihau Troseddu Deb Elwood am 
fynychu bore coffi y Cyngor Cymuned a 
werthfawrogwyd yn fawr gan 
Gynghorwyr a thrigolion fel ei gilydd. 
 
Beth oedd barn yr Arolygydd ar yr oedi 
wrth osod terfynau cyflymder? 
 
Roedd enghreifftiau o yrru peryglus yn 
aml yn cael eu gweld yn yr ardal. A allai 
fwy o amddiffyniad gael ei drefnu rhag 
yr ymddygiadau hynny os gwelwch yn 
dda?  
 

Roedd y mater o osod terfynau 
cyflymder cenedlaethol yn gwestiwn a 
gyflwynwyd orau i Lywodraeth Cymru. 
 
Byddai sylwadau'r Cynghorydd yn cael 
eu trosglwyddo i'r Uned Plismona 
Traffig Ffyrdd yn dilyn y cyfarfod gyda 
chais i batrôlio'r ardal ynghyd â GoSafe. 

Y Cynghorydd Parry 
Cyngor Cymuned Saint-y-Brid. 
 
Diolch am gynrychiolaeth dda iawn 
SCCH yng nghyfarfodydd ein Cyngor 
Cymuned gan Jamie Williamson. 
Derbyniwyd eu presenoldeb, a'u 
diweddariadau os nad oeddent yn gallu 
mynychu, yn ddiolchgar. 
 
A allai'r Arolygydd gynnig unrhyw 
sicrwydd y byddai adnoddau'r Heddlu 
hefyd yn cael eu cyfeirio i ardaloedd 
gorllewinol y Fro yn ystod misoedd yr 
haf i liniaru pryderon a godwyd gan 
drigolion lleol? 
 

Gallai, fel rhan o Ymgyrch Elstree, 
byddai ystyriaeth yn cael ei roi i 
ystyriaeth i blismona arfordir Bro 
Morgannwg i gyd ond, yn arbennig, 
ardaloedd twristiaeth uchel fel 
Southerdown ac Aberogwr, yn ogystal â 
thraethau amrywiol, er mwyn cadw 
pawb yn ddiogel a gobeithio lleihau tarfu 
ar drigolion lleol. 

 
Heb unrhyw sylwadau na chwestiynau pellach, y Pwyllgor wedi hynny 
 
CYTUNWYD – Y dylid diolch i'r Arolygydd Childs am ei amser a'i ddiweddariad llafar. 
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 GWASANAETH TÂN AC ACHUB DE CYMRU – DIWEDDARIAD LLAFAR – 
 
Ar ddechrau'r eitem, dywedodd y Swyddog Gwasanaethau Democrataidd a Chraffu 
fod y Rheolwr Grŵp O’Keefe, yn anffodus, wedi’i gadw ar fusnes gwasanaeth ac yn 
methu â mynychu’r cyfarfod ar y pryd, fodd bynnag, nododd y byddai’r swyddog yn 
fodlon anfon diweddariad ysgrifenedig at y Pwyllgor yn dilyn y cyfarfod gyda 
chaniatâd y Pwyllgor. 
 
Yn dilyn hynny, y Pwyllgor 
 
CYTUNWYD – Y byddai diweddariad ysgrifenedig gan y Rheolwr Grŵp O’Keefe yn 
cael ei roi i holl aelodau’r Pwyllgor drwy’r Swyddog Gwasanaethau Democrataidd a 
Chraffu yn dilyn y cyfarfod. 
 
 
 BWRDD GWASANAETHAU CYHOEDDUS – DIWEDDARIAD LLAFAR – 
 
Rhoddodd y Cynghorydd Hadley wybod i'r Pwyllgor am y pwyntiau allweddol fel y'u 
crynhowyd yn y diweddariad ysgrifenedig a ddarparwyd ganddynt yn garedig i'r 
Pwyllgor ymlaen llaw ym mhapurau'r cyfarfod a dywedodd y byddent yn fodlon 
parhau i ddarparu diweddariad ysgrifenedig yn y dyfodol ochr yn ochr â'u 
diweddariad llafar fel safon. Croesawodd y Cynghorydd Hadley hefyd unrhyw 
gwestiynau neu awgrymiadau gan aelodau eraill y Pwyllgor y gallent eu cymryd yn ôl 
i gyfarfodydd y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn y dyfodol. 
 
Mewn ymateb i gwestiwn a godwyd gan y Cynghorydd Asbrey ynghylch a all unrhyw 
berson fynychu cyfarfodydd y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus mewn swyddogaeth 
arsylwi yn unig, cynghorodd y Cynghorydd Hadley y byddent yn mynd â chais y 
Cynghorydd yn ôl at y swyddogion perthnasol sy'n cefnogi'r Bwrdd i ymholi a 
hysbysu'r Cynghorydd Asbrey yn unol â hynny. 
 
Yna gofynnodd y Cadeirydd pa mor ymlaen llaw y byddai'r Cynghorydd Hadley yn 
derbyn papurau'r agenda ar gyfer cyfarfodydd y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 
yn y dyfodol er mwyn codi'r awgrym y dylid eu dosbarthu i holl aelodau'r Pwyllgor 
Cyswllt Cymunedol cyn cynnal cyfarfodydd y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, er 
mwyn cynorthwyo'r broses o drosglwyddo cwestiynau ac awgrymiadau i'r 
Cynghorydd Hadley yn ei rôl Gynrychiolydd. Ar ôl ymgymryd â rôl y Cynrychiolydd, 
cynghorodd y Cynghorydd Hadley y byddent yn ymholi ar ôl amserlenni cyhoeddi'r 
agenda ar gyfer y Bwrdd ac yn hysbysu'r Swyddog Gwasanaethau Democrataidd yn 
unol â hynny a allai gefnogi gyda rhannu gwybodaeth gydag Aelodau'r Pwyllgor 
Cyswllt Cymunedol yn ôl yr angen. Fodd bynnag, dywedodd y Cynghorydd Hadley 
eu bod yn hapus i dderbyn sylwadau a/neu gwestiynau gan Aelodau ar unrhyw 
adeg. 
 
Heb unrhyw sylwadau na chwestiynau pellach, y Pwyllgor wedi hynny 
 
CYTUNWYD – Y dylid diolch i'r Cynghorydd Hadley am ei ddiweddariad ysgrifenedig 
a llafar yn rhinwedd ei swydd fel Cynrychiolydd Cynghorau Tref a Chymuned ar y 
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus. 
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 CYFLWYNIAD: GWASANAETHAU BWS LLEOL YM MRO MORGANNWG – 
 
Fel cyflwyniad, rhoddodd Rheolwr Gweithredol Gwasanaethau Trafnidiaeth Cyngor 
Bro Morganwg gyflwyniad PowerPoint byr i'r Pwyllgor ar y cyllid cysylltiedig ar gyfer 
Gwasanaethau Bysiau, newidiadau i rwydwaith bysiau sydd ar ddod, a hyrwyddo 
gwasanaethau bysiau ers y diweddariad diwethaf a dderbyniwyd gan y Pwyllgor ym 
mis Hydref 2024 (chwe mis ynghynt). 
 
Cyflwynodd y Swyddog hefyd Gynrychiolwyr Gweithredwyr Bysiau oedd yn 
bresennol o First Cymru, Mr. David Thomas, a Mr. Jonathan Coles o Adventure 
Travel, a dywedodd fod y cynrychiolydd o Cardiff Bus wedi gorfod ymddiheuro am y 
cyfarfod oherwydd salwch, yn anffodus. 
 
Yn dilyn cyflwyniad y Swyddog, cododd y Pwyllgor y sylwadau a/neu gwestiynau 
canlynol fel a ganlyn: 
 
 

Sylwadau/ Cwestiwn Ymateb Swyddog/Cynrychiolydd 

Y Cynghorydd Haines  
Cyngor Bro Morgannwg, Ward Sain 
Tathan 
 
Croesawyd y gwasanaeth newydd sy'n 
rhedeg o Sain Tathan i'r Bont-faen a 
gobaith y gellid ymestyn y gwasanaeth 
ymhellach yn y dyfodol. 
 
Mewn perthynas â'r gwasanaethau 303 
a 304 yn benodol, beth oedd y mân 
newidiadau y cyfeirir atynt yng 
nghyflwyniad y Swyddog? 
 

Roedd rhai problemau gydag amseru 
oherwydd bod bysus yn cael eu 
rhyngweithio â'r 303. Felly, pan oedd 
bws yn teithio o ardal Llanilltud Fawr 
ymlaen i'r Barri ac yna Caerdydd, roedd 
y gwasanaeth wedi bod yn hwyr.  O 
ganlyniad, roedd y tîm llwybro wedi 
edrych ar ble roedd amser y daith wedi'i 
ddosbarthu ar draws y daith gyfan a 
gwneud rhai newidiadau i rannau 
penodol o'r llwybr i arbed amser. Ond i 
bob pwrpas, nid oedd unrhyw newid 
wedi bod i'r gwasanaeth a gynigir. 
 

Y Cynghorydd Campbell 
Cyngor Bro Morgannwg, Ward y Rhws 
 
Roedd sôn am drafnidiaeth ysgol nad 
yw'n cael ei gynnig trwy wasanaethau'r 
Cyngor yn y dyfodol ond yn hytrach 
symud ymlaen i drafnidiaeth 
gyhoeddus. A oedd hyn yn wir ac, os 
felly, sut y byddai'r newid hwnnw'n cael 
ei reoli i sicrhau dibynadwyedd a 
llwybrau priodol a beth fyddai'r 
graddfeydd amser perthnasol?  
 

Roedd y cynnig o ddefnyddio 
trafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn 
amgen ar gyfer teithio ysgol eisoes 
wedi'i dreialu gyda disgyblion Blwyddyn 
12 a 13 yn teithio i Ysgol Uwchradd 
Stanwell o ardal Sili i Benarth drwy'r 
gwasanaeth 94 ac ystyriwyd bod y 
peilot yn llwyddiannus. 
 
Felly, roedd y Cyngor yn ymchwilio i 
wasanaethau eraill a allai fod yn briodol 
yn amodol ar gyllid ar gael a 
thrafodaethau gyda gweithredwyr 
perthnasol i ddarparu gwasanaethau 
dyblyg ar adegau penodol o'r dydd.  
 
Roedd teithio ar drên hefyd yn cael ei 
archwilio i geisio lliniaru'r gorwariant 
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enfawr mewn trafnidiaeth ysgol wrth i 
deithio ar drên ddod i mewn am gost 
rhatach na rhedeg gwasanaeth bws dan 
gontract. 
 
Roedd swyddogion yn gweithio tuag at 
fis Medi 2025 i ehangu ar y peilot ond ar 
y gwasanaethau bws mwy rheolaidd yn 
y lle cyntaf ac yn amodol ar 
drafodaethau gyda'r gweithredwyr 
bysiau ar brynu tocynnau tymor. 
 

Y Cynghorydd Payne  
Cyngor Bro Morgannwg, Ward Cadog, y 
Barri 
 
Cafwyd sawl ymholiad gan bobl 
oedrannus yn ward Cadog mewn 
perthynas â theithio i ac o Ysbyty 
Athrofaol Cymru heb fws uniongyrchol, 
a oedd yn broblem i'r rhai sydd â 
phroblemau symudedd. Roedd y newid 
yng nghanol dinas Caerdydd yn 
sylweddol ac yn dipyn o bellter i berson 
nad oedd yn gallu cerdded yn bell iawn.  
A oedd unrhyw gynlluniau ar gyfer 
llwybr uniongyrchol? 
 
Roedd y gwasanaeth 95 yn arfer bod yn 
llwybr uniongyrchol ac yn caniatáu i 
bobl hŷn aros yn annibynnol ar gyfer eu 
hapwyntiadau ysbyty. 
 

Yn anffodus, nid oedd unrhyw 
gynlluniau ar unwaith ar gyfer llwybr 
uniongyrchol ac roedd cynrychiolydd 
Bws Caerdydd wedi cael gwybod am y 
pwynt cyn y cyfarfod ond roedd angen 
iddynt roi eu hymddiheuriadau ac felly 
nid oeddent yn gallu rhoi ymateb 
gwybodus.  
Byddai unrhyw newidiadau i lwybrau yn 
dod ar gost ac nid oedd cyllid pellach ar 
gael gan Lywodraeth Cymru ar hyn o 
bryd.  Byddai Swyddogion Bro 
Morgannwg yn parhau i godi'r mater o 
lwybr uniongyrchol gyda Bws Caerdydd. 
 
Yn anffodus, nid oedd y gwasanaeth 95 
fel yr oedd yn bodoli mwyach.  

Y Cynghorydd Phillips  
Cyngor Cymuned Dinas Powys 
 
Mewn cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd 
rhwng y Cynghorydd Phillips, y Rheolwr 
Gweithredol ar gyfer Gwasanaethau 
Trafnidiaeth yng Nghyngor Bro 
Morgannwg, a Bws Caerdydd, cafwyd 
sgyrsiau am y gwasanaeth 305 sy'n 
gweithredu allan o'r Ganolfan Iechyd yn 
cael ei ailgyfeirio drwy Castle Drive.  
Dangosodd arolwg a gynhaliwyd gan 
drigolion lleol eu bod yn cymeradwyo'r 
syniad.  A allai cyfarfod gael ei drefnu i 
symud y syniad ymlaen ac i drafod 
amseroedd priodol ar gyfer y llwybr 
newydd posibl? 

Yn hollol, byddai'r Rheolwr Gweithredol 
ar gyfer Gwasanaethau Trafnidiaeth yng 
Nghyngor Bro Morgannwg yn gwneud 
trefniadau gyda'r Cynghorydd Phillips yn 
uniongyrchol ar ôl y cyfarfod. 
 
Ydy, byddai'r neges ynglŷn â 
thymheredd y bysus gyda'r nos yn cael 
ei bwydo yn ôl i'r gyrwyr perthnasol. 
 
Roedd mesurau trafnidiaeth ysgol 
amgen wedi'u harchwilio gan ystyried 
anghenion penodol a gofynion corfforol 
y disgyblion dan sylw. Nid oedd bob 
amser yn bosibl cludo disgyblion ar 
gerbydau mwy oherwydd gofynion 
penodol fel mynediad i gadeiriau olwyn. 
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Roedd y gwasanaeth 304 yn rhedeg 
trwy ardal Dinas Powys yn ddibynadwy 
iawn ond, gyda'r nos, roedd yr 
amgylchedd bws yn oer iawn.  A allai'r 
gyrwyr sicrhau bod bysiau'n cael eu 
gwresogi'n briodol os gwelwch yn dda? 
 
Mewn perthynas â chostau trafnidiaeth 
ysgolion, bu cynnydd yn nifer y tacsis 
sy'n cludo disgyblion i'r ysgol ac oddi 
yno, er enghraifft disgyblion sy'n 
mynychu Ysgol Y Deri, a allai bysiau 
mini gael eu hystyried fel dewis arall i 
ostwng costau trafnidiaeth? 
 

Y Cynghorydd Hawkins 
Cyngor Cymuned y Wig 
 
Mewn perthynas â'r gwasanaeth 303 o 
ochr orllewinol Bro Morgannwg i 
gyfnewidfa Caerdydd, gweithiodd 
amseroedd y gwasanaeth yn dda i 
ganiatáu i ddefnyddwyr ddal trenau 
dilynol yn y boreau.  Fodd bynnag, ers i 
amserlen ddiwygiedig gael ei chyflwyno, 
ar 27 Ebrill 2025, roedd yr amseroedd 
ar gyfer dal trên yn y prynhawn a'r nos 
yn wael iawn gan arwain at aros hir 
rhwng y bws a'r gwasanaethau trên. A 
ddylai fod mwy o gydlynu? 
 

Byddai'r pwynt yn cael ei gymryd yn ôl 
i'r tîm llwybro bysus ar ôl y cyfarfod. 
Gweithredwyd y gwasanaeth ar 
amserlen wyneb cloc i sicrhau 
dibynadwyedd. 

Y Cynghorydd Hawkins 
Cyngor Tref Y Bont-faen gyda 
Llanfleiddan 
 
Roedd Cyngor Bro Morgannwg wedi 
cymryd £382,000k o bob rhan o 
Gynghorau Tref a Chymuned mewn 
arian A106 a oedd, yn rhannol, yn cael 
ei ddefnyddio i ariannu cyllid refeniw ar 
gyfer y gwasanaeth Green Links.  Arian 
Adran 106 oedd yr hadau ar gyfer llawer 
o gynlluniau'r Cyngor Tref, felly roedd 
yn frawychus pe bai cyfraniadau'r 
Cyngor Tref yn parhau i fod yn £82,000. 
Felly, codwyd cais am ddadl ar sut yr 
ariannwyd y Gwasanaeth Green Links 
ac yn gwrthsefyll cymryd arian Adran 
106 y dylid ei wario ar gynlluniau 

Ar ran y swyddogion a oedd yn 
bresennol, nododd y Cadeirydd y 
sylwadau a'r cais a godwyd a 
chynigiodd sicrwydd y byddai'r ddau yn 
cael eu cymryd yn ôl.  
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cyfalaf. Byddai adborth yn dilyn y ddadl 
hefyd yn ddefnyddiol. 
 

Y Cynghorydd Sykes 
Cyngor Cymuned Llangan 
 
A oedd gwasanaeth G1 yn mynd i redeg 
ar ddydd Iau a dydd Gwener yn unig? 
 
A oedd angen archebu ymlaen llaw? 
 
A yw consesiynau bellach yn ddilys? 
 

Ar hyn o bryd, ie, nes i'r galw dyfu, pan 
allai Cyngor Bro Morgannwg ehangu'r 
gwasanaeth i ddiwrnodau eraill o'r 
wythnos mewn ymgynghoriad â'r 
comisiynydd traffig. 
 
Oedd, oedd angen archebu ymlaen 
llaw. 
 
Oedd, roedd y peiriannau tocynnau 
bellach ar waith i dderbyn tocynnau 
consesiynol. 
 

Y Cynghorydd Jefferies 
Cyngor Cymuned Llandochau 
 
A oedd unrhyw gynlluniau i ddarparu 
gwasanaeth bws cysylltu rhwng Ysbyty 
Llandochau ac Ysbyty Athrofaol Cymru 
i'r cyhoedd yn unol â'r gwasanaeth sydd 
ar gael ar hyn o bryd i staff ysbytai yn 
unig? 
 

Yn anffodus, nid oedd cyllid ar gael ar 
hyn o bryd i weithredu'r gwasanaeth 
hwnnw. Byddai Cyngor Bro Morgannwg 
yn parhau i gael sgyrsiau gyda 
gweithredwyr bysiau i ganfod a oedd 
unrhyw beth yn gallu ei wneud o fewn yr 
amlen ariannu a oedd ar waith ar hyn o 
bryd. 
 
 

Y Cynghorydd Wilson (Is-gadeirydd) 
Cyngor Bro Morgannwg, Ward Stanwell, 
Penarth. 
 
A fyddai'n bosibl cynnal rhywfaint o 
gyhoeddusrwydd ar gyfer y 
gwasanaethau 305 (Bws Caerdydd) ac 
88 (Adventure Travel) sy'n rhedeg i Bier 
Penarth?  
 
A allai'r pryderon ynghylch y 
cysylltiadau ar gyfer bysus i Ysbyty 
Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd gael 
eu codi eto gyda Bws Caerdydd os 
gwelwch yn dda? Roedd yn ofynnol i 
unigolion groesi Heol Eglwys Fair prysur 
i ddal y gwasanaeth rhif 7 o'r gyfnewidfa 
ar Winden Crescent, nad oedd yn 
gysylltiad hawdd na thaith fer. 
 

Nawr bod Cyngor Bro Morgannwg wedi 
gosod ei gyllidebau ar gyfer y flwyddyn 
ariannol nesaf, byddai swyddogion y 
Cyngor yn eistedd i lawr gyda 
gweithredwyr bysiau amrywiol i weithio 
allan beth y gellid ei gyflawni mewn 
perthynas â chyhoeddusrwydd a 
hyrwyddo gwasanaethau, megis y ffair 
£1 i Ogwr ar y gwasanaeth 303, a 
byddai sylw yn cael ei roi i dargedu'r 
esplanâd ym Mhenarth. 
 
Gallai, byddai'r mater yn cael ei godi 
gyda Mr Gareth Stevens o Bws 
Caerdydd yn dilyn y cyfarfod. 

Y Cynghorydd Parry 
Cyngor Cymuned Saint-y-Brid. 
 

Yn anffodus, ni fyddai hyn yn bosibl 
oherwydd y diffyg lle troi sydd ar gael. 
Ni fyddai gyrwyr bysus yn cael eu 
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A fyddai'n bosibl newid i lwybr 
gwasanaeth 303 i sicrhau bod y bws yn 
teithio i lawr Stryd Fawr San-y-brid? 
 

hannog i wrthdroi cerbydau mawr o 
amgylch prif ffyrdd. 

Swyddog Gwasanaethau Democrataidd 
ar ran y Cynghorydd Shaw, Cyngor 
Cymuned Llandŵ 
 
Mewn perthynas â'r llwybr X2 a oedd yn 
cysylltu ardaloedd gorllewinol Bro 
Morgannwg â Bae Caerdydd a Chanol 
Caerdydd, roedd y newidiadau i'r llwybr 
wedi ychwanegu amser cymudo o 15-
20 munud i ddisgyblion Blwyddyn 12 a 
13 fynychu Cavod, academi'r 
celfyddydau perfformio, yn ddyddiol. 
Byddai pobl ifanc yn eu harddegau yn 
defnyddio'r gwasanaeth uniongyrchol i 
ymweld â sinema a bwytai Canolfan y 
Mileniwm, felly byddai'r newidiadau 
arfaethedig yn niweidiol i'r grŵp oedran 
penodol hwnnw. 
  

Pan fydd Caerdydd yn dechrau 
adeiladu'r gwasanaeth cledrau croesi yn 
ystod misoedd yr haf sydd i ddod, ni 
fyddai bysus yn gallu mynd o ardal Bae 
Caerdydd i orsaf fysus Caerdydd. Fodd 
bynnag, pan gwblhawyd y gwaith 
hwnnw, y disgwyliad oedd y byddai 
defnyddwyr gwasanaeth yn gallu 
defnyddio'r cledrau croesi i gyrraedd 
ardal Bae Caerdydd a byddai adolygiad 
dilynol o'r gwasanaeth yn cael ei gynnal. 

Y Cynghorydd Asbrey, Cyngor Bro 
Morgannwg, Ward Dinas Powys 
 
Mewn perthynas â chostau Trafnidiaeth 
Ysgol, a oedd gan y Cyngor 
ddadansoddiad o'r costau a dynnwyd 
fesul ysgol ac a ellir darparu copi os 
gwelwch yn dda? 
 

Oedd, roedd gan y Cyngor daflen 
fonitro'r gyllideb a fyddai'n nodi'r costau 
trafnidiaeth ysgol fesul ysgol yn seiliedig 
ar a oedd disgybl yn gymwys i gael 
cymorth trafnidiaeth ysgol.  Fodd 
bynnag, ni fyddai hyn yn cynnwys data 
cyd-destunol mewn perthynas â 
disgyblion unigol neu feintiau cerbydau.  
Byddai copi yn cael ei ddarparu i'r 
Cynghorydd Asbrey yn dilyn y cyfarfod. 
 

 
Diolchodd y Cadeirydd i bob swyddog am gyflwyno ar yr eitem, a oedd wedi bod yn 
ddefnyddiol ac yn addysgiadol iawn, ac felly, awgrymodd y dylid cyflwyno adroddiad 
pellach i'r Pwyllgor ymhen blwyddyn. 
 
Yn dal i drafod adroddiadau yn y dyfodol i'w derbyn gan y Pwyllgor, awgrymodd yr 
Is-gadeirydd y dylid gwahodd Trafnidiaeth Cymru hefyd i gyflwyno adroddiad ar 
Wasanaethau Rheilffordd ar draws Bro Morganwg. 
 
Heb unrhyw sylwadau na chwestiynau pellach, y Pwyllgor wedi hynny 
 
CYTUNWYD –  
 
(1)  Diolch i'r Swyddogion a gwesteion Gweithredwyr Bws Allanol am eu hamser 
a'u cyflwyniad, fel y nodwyd gan y Pwyllgor. 
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(2)  Bod adroddiad blynyddol pellach ar Wasanaethau Bws ym Mro Morgannwg 
yn cael ei gyflwyno i'r Pwyllgor gyda gwahoddiadau i Weithredwyr Bws perthnasol ar 
gyfer yr un cyfarfod. 
 
(3) Gwahodd Trafnidiaeth Cymru i gyflwyno adroddiad ar Wasanaethau 
Rheilffyrdd ar draws Bro Morgannwg mewn cyfarfod o'r Pwyllgor yn y dyfodol. 
 
Rhesymau dros benderfyniadau 
 
(1)  Gan ystyried y cyflwyniad a ddarparwyd a’r trafodaethau a gynhaliwyd yn y 
cyfarfod ar y cyllid parhaus, y newidiadau sydd i ddod i’r rhwydwaith bysiau, a 
hyrwyddo gwasanaethau ym Mro Morgannwg. 
 
(2)  Sicrhau bod y Pwyllgor yn cael gwybod am ddatblygiadau mewn 
gwasanaethau bysiau ar draws Bro Morgannwg a chynnal llinellau cyfathrebu rhwng 
Aelodau'r Pwyllgor a chynrychiolwyr Bws Caerdydd, First Cymru ac Adventure 
Travel. 
 
(3)  Bod y Pwyllgor hefyd yn ystyried effeithiau teithio ar drenau ledled Bro 
Morgannwg. 
 
 
 ASESIAD O DDIGONOLRWYDD CYFLEOEDD CHWARAE (CAT) – 
 
Roedd yr adroddiad yn ceisio codi ymwybyddiaeth o'r broses Asesu Digonolrwydd 
Chwarae a gynhaliwyd fel rhan o ddyletswyddau'r Awdurdod Lleol fel y nodwyd gan 
Lywodraeth Cymru yn Adran 11 o Fesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010, a oedd 
yn gosod dyletswydd ar Awdurdodau Lleol i asesu a sicrhau cyfleoedd chwarae 
digonol i blant yn eu hardal (lle bo'n rhesymol ymarferol). 
 
Cynghorodd y Prif Swyddog Byw'n Iach y gallai Cynghorau Tref a Chymuned wneud 
cyfraniadau cadarnhaol i'r broses Digonolrwydd Chwarae gan fod ganddynt ystod o 
wybodaeth am eu hardaloedd unigol, yn llais i'w trigolion ac yn sefyllfa dda i fod yn 
hyrwyddwyr chwarae i'r cymunedau yr oeddent yn eu gwasanaethu. 
 
Roedd arolwg 'Chwarae yn y Gymuned' eisoes wedi'i anfon at yr holl Gynghorwyr 
Tref a Chymuned i gael mewnbwn cychwynnol i'r broses hon ac roedd gweithdy PSA 
awr wedi'i anelu at Gynghorwyr Tref a Chymuned wedi'i drefnu dros dro ar gyfer 
29 Ebrill, gyda'r amseriad i'w gytuno.  Byddai'r Gweithdy yn cael ei hwyluso gan 
Chwarae Cymru ac yn ceisio rhoi trosolwg o'r broses Asesu Digonolrwydd Chwarae 
ac i dynnu sylw at ffyrdd y gallai Cynghorau Tref a Chymuned gyfrannu at asesu a 
sicrhau digonolrwydd chwarae yn eu cymunedau. 
 
Ar ôl i'r Swyddog gyflwyno'r adroddiad, cynigiodd y Cadeirydd yr awgrym y dylid 
pennu'r amseriad ar gyfer y Gweithdy gan y Swyddog fel y bo'n briodol, er mwyn 
cynorthwyo amserlennu, o ystyried y nifer sylweddol o wahoddedigion perthnasol.  
Cynigiodd yr Is-gadeirydd hefyd yr awgrym o hysbysebu'r mater ym mhob Canolfan 
Gymuned ar draws ardal Bro Morgannwg. 
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Yna dywedodd cynrychiolydd Cyngor Cymuned y Wig, y Cynghorydd Conway 
Hawkins, o'u presenoldeb mewn gweithdy blaenorol a ddarparwyd ar y mater, ym 
mis Rhagfyr 2024, a nododd sut yr oeddent yn gweld y Gweithdy yn hynod 
ddefnyddiol.  Roedd ymdrechion o ganlyniad wedi gwneud gwahaniaeth enfawr i 
ardal y Wig ac roedd y gwasanaethau Chwaraeon a Chwarae a gynigiwyd gan 
Gyngor Bro Morgannwg yn wasanaeth gwych pan oedd ar gael. 
 
Mewn ymateb i gwestiwn a godwyd gan y Cynghorydd Campbell o Ward y Rhws yn 
ardal Bro Morgannwg, ynglŷn â sut y gallent ymgysylltu â'r arolwg a'r gweithdy o 
ystyried nad oedd gan ardal y Rhws Gyngor Cymuned, cynghorodd y Prif Swyddog 
Byw'n Iach y byddent yn cysylltu â'r Cynghorydd Campbell yn syth ar ôl y cyfarfod ac 
y byddai tîm perthnasol y Cyngor yn fodlon cwrdd ag unrhyw unigolyn neu sefydliad 
pwy fyddai â diddordeb mewn cyfarfod. 
 
I gloi, dywedodd y Cynrychiolydd ar gyfer Cyngor Cymuned Saint-y-brid, y 
Cynghorydd Angela Parry, y byddent yn falch iawn o ymateb i'r arolwg ac 
argymhellodd y dylid ymestyn ffenestr ymateb i'r arolwg. 
 
Heb unrhyw sylwadau na chwestiynau pellach, y Pwyllgor wedi hynny 
 
CYTUNWYD –  
 
(1)  Gofyn i holl Gynrychiolwyr Cynghorau Tref a Chymuned ar y Pwyllgor Cyswllt 
Cymunedol gysylltu â’u Clercod priodol i gwblhau’r arolwg Chwarae yn Eich 
Cymuned ar ran eu Cyngor priodol (os nad yw wedi’i gwblhau eisoes), fel y’i 
rhannwyd yn wreiddiol ar 25 Chwefror, 2025, erbyn dydd Llun, 14 Ebrill, 2025. 
 
(2)  Y dylid gwahodd holl Gynrychiolwyr Cynghorau Tref a Chymuned ar y 
Pwyllgor Cyswllt Cymunedol, a Chlercod Cynghorau Tref a Chymuned, i fynychu’r 
gweithdy Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae a drefnwyd ar gyfer dydd Mawrth, 29 
Ebrill, 2025 ar amser a bennir gan Brif Swyddog Byw’n Iach Cyngor Bro Morgannwg 
mewn ymgynghoriad â hwyluswyr y gweithdai. 
 
Rhesymau dros benderfyniadau 
 
(1)  Rhoi sylw i gynnwys yr adroddiad drwy gyfrwng nodyn atgoffa i sicrhau bod 
Cynghorau Tref a Chymuned yn cynrychioli eu cymunedau drwy gyfrannu at y 
broses Cyfleoedd Chwarae Digonol, gan gyfrannu at y ddyletswydd a nodir gan 
Lywodraeth Cymru yn Adran 11 o Fesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010 sy’n 
gosod dyletswydd ar Awdurdodau Lleol i asesu a sicrhau cyfleoedd chwarae digonol 
i blant yn eu hardal. 
 
(2)  Sicrhau bod pob un o’r 26 o Gynghorau Tref a Chymuned ym Mro 
Morgannwg yn cael eu cynrychioli yn y Gweithdy Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae i 
rannu rhagor o wybodaeth am y Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae ac i amlygu 
ffyrdd y gall Cynghorau Tref a Chymuned gefnogi plant a phobl ifanc i chwarae yn eu 
cymunedau. 
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